

# “สมคิด”วอนทุกหน่วยงาน ร่วมฟื้นศก.ป้องกันซึมยาว

ผู้จัดการรายวัน - “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เตือนอีกคนให้จุดประกายคำพูด ไม่เชื่อเศรษฐกิจไทยจะซึมยาวถึง 8 ปี ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาเล็กเอากำ ราน่าอ่อนจุดประกายให้ความเห็นชอบแก่ ธ.ก.บ.สท. เร่งแก้ปัญหาเอ็นพีแอล ดึงเงินทุนต่างชาติเข้าประเทศ ในขณะที่พร้อมลุยเชื่อการจ้างงานในตลาดแรงงานไทยจากนี้ไปจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจการส่งออก แดมตัวเลขตลอด 4 ปีที่ผ่านมาแค่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การจ้างงานเพิ่มขึ้นตลอด

“เป็นไปไม่ได้ที่เศรษฐกิจไทย จะซึมยาวถึง 8 ปี หากทุกหน่วยงาน และทุกคนต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจ โลกขณะนี้ไม่ดี แต่การที่เศรษฐกิจ ไทยจะซึมยาวหรือสั้น ขึ้นอยู่กับทุก คนในประเทศจะช่วยกันหากทุกฝ่าย

ช่วยกันเศรษฐกิจก็จะไม่ซึมยาวและ จะฟื้นตัวได้เร็ว” นายสมคิด จาตุศรี พิทักษ์ รวม.คลังกล่าวถึงกรณีนาย จุลกร สิงห์โกวิท ประธานสมาคม ธนาคารไทยวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจ “นายจุลกร มีตำแหน่งเป็นเล็ง

ประธานสมาคมธนาคารไทยตำแหน่ง นี้มีความหมาย คำพูดต่างๆ คำพูด ต้องระมัดระวัง และสมาคมธนาคาร ไทยจะต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือ รัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องนี้ อัยการจะฝากไปถึงทุกสมาคม”

นายสมคิดย้ำว่า “การบ่นอย่าง เดียวไม่ได้ และการที่ออกมารบว่า เศรษฐกิจซึมยาวนานโดยไม่ช่วยกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะ ซึมยาวแน่ แต่ถ้าหากช่วยกันปฏิรูป เศรษฐกิจให้เร็วขึ้น คงไม่มีปัญหา เศรษฐกิจซึมยาว”

รวม.คลังระบุว่า การช่วยกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในทุกๆ เรื่อง หลายๆ ฝ่าย ได้แก่เรื่องการแก้ไข พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสิน ทรัพย์ไทยหรือบสท. จะต้องเร่งให้ ฝ่ายการพิจารณาของวุฒิสภาโดยเร็ว ซึ่งหวังว่าวุฒิสภาจะผ่านความเห็นชอบพระราชบัญญัติแก้ไขพระราช กำหนดบสท.ได้ เพื่อให้การฟื้นของ ภาคธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก หากหากวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ หรือว่าการแก้ไขล่าช้าออกไป จะส่ง ผลกระทบต่อการปฏิรูปบริษัทที่เป็น ลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ซึ่งจะไม่สามารถดำเนิน การให้ธุรกิจ

ฟื้นขึ้นมาได้ กระทั่งต่อธนาคาร พาณิชย์ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ แต่ถ้าหากกฎหมายบสท. ได้รับการ แก้ไข ธุรกิจฟื้นขึ้นมาได้ต่างประเทศ หรือเงินทุนจะได้เข้ามาเงินทุนใน บริษัทเหล่านั้น

นอกจากนี้จะต้องเร่ง การปฏิรูป สถิติการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ โดยเร็ว ขณะนี้ทุกประเทศในเอเชีย เปรียบกันกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจ ที่ไม่ค่อยดีของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น แต่ละประเทศเศรษฐกิจจะฟื้นเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับว่าคนในประเทศ นั้นๆ จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายสมคิดกล่าวว่า จากการไป ร่วมประชุมกลุ่มความร่วมมือทาง เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ที่ เกาหลีใต้พบว่ามีการรวมพลังเป็นเอก ฉันท์มากในการฟื้นเศรษฐกิจ และ ขณะนี้หลายๆ ประเทศเริ่มเน้นจัด ตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์เช่นเดียวกับ ประเทศไทยแล้ว และพยายามลด การนำเข้า เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทย ทำอยู่

ส่วนปัญหาการว่างงานนั้น จะ ขึ้นอยู่กับว่าสามารถดูแลราคาสินค้า เกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีผลต่อ

อัตราการว่างงานในประเทศ **พร้อมลุยคาดจ้างงานเพิ่ม**

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) กล่าวว่ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะ อยู่ในช่วงซบเซาในขณะนี้และประเทศไทย ได้รับผลกระทบบ้าง แต่เชื่อว่า ไทยจะสามารถดึงแรงงานต่างชาติได้ดี เพราะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้ เองไม่ต้องนำเข้า

ขณะเดียวกันการส่งออกของ สินค้าไทยมีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เน้นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก มีการกระจาย ประเภทสินค้าส่งออกมากขึ้น เช่น อัญมณี ซึ่งจะทดแทนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังซบเซา โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกาได้ และยังมีสินค้าเนื้อ ไม้ ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถแข่งกับประเทศคู่ค้าได้

“ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ พยายามหาช่องทางส่งออกใหม่ๆ แทนตลาดสหรัฐฯที่เศรษฐกิจกำลัง ซบเซาอย่างค่อนข้างเชื่อว่ประเทศไทย โชคดีดีกว่าประเทศอื่น”

สำหรับการจ้างงานเป็นปกติ ที่มีการหมุนเวียนกันระหว่าง การ ลาออกของแรงงานและการจ้างงาน

ใหม่และที่จริงแล้วประเทศไทยมีการ จ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาแล้ว นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ ต่อไปในเชื่อว่าธุรกิจจะ ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ ภัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่งออก

**เลขาธิการหนุนรัฐ**

“ที่ประธานสมาคมธนาคารไทย ออกมารบว่าเศรษฐกิจของไทยจะ ซึมยาวตลอด 8 ปีนั้น เห็นว่าคง ไม่ใช่ เพราะขณะนี้รัฐบาลได้มีการ ดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ ประกาศไว้ และเริ่มที่จะมีผลเป็นรูป ธรรมชัดเจนขึ้น รวมทั้งยังมีนโยบาย ใหม่ๆ ออกมาโดยตลอด” นายอาร์ว เชาลานนท์ ประธานกรรมการหอ การค้าไทย กล่าว

นายอาร์วกล่าวว่ บทบาทของ หอการค้าไทยคือสนับสนุนการค้า และร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวขึ้น หรือไม่ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่ง เพราะเศรษฐกิจไทยเกี่ยว ข้องกับเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นด้วย เพราะ 2 ประเทศนี้ ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย หากทั้ง 2 ประเทศฟื้นตัวขึ้น ก็จะมี ผลทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ■